

**ชื่อเรื่อง** ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของนักศึกษาจีนในประเทศไทย กรณีศึกษานักศึกษาจากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

**ชื่อผู้วิจัย** ธมาภรณ์ พุมพิงและคณะ

**ปีที่วิจัย** 2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของนักศึกษาจีนในประเทศไทย:กรณีศึกษานักศึกษาจากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีนที่มีต่อค่านิยมของเยาวชนจีนในเรื่องเพศชายเป็นใหญ่ ความซื่อสัตย์ และความกตัญญู

การวิจัยนี้มีความเป็นนามธรรมสูงและอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ ความคิด และการกระทำ ผู้วิจัยจึงออกแบบการวิจัยในลักษณะผสมคือมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแกนและใช้กรณีศึกษาเป็นวิธีการวิจัยโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 35 คนจากประชากรทั้งสิ้น 113 คนที่เป็นนักศึกษาจีนจากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงที่มาศึกษาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหญิงและชายมาจากครอบครัวชนชั้นกลาง ส่วนใหญ่มาจากชนบทและมีเชื้อชาติคือ ฮั่น จ้วง แมนจู

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างพอใจกับการพัฒนาประเทศของรัฐบาลจีนเพราะทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดี การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายและเห็นว่าประชาชนโดยทั่วไปสนใจเรื่องการหาเลี้ยงชีพมากกว่าเรื่องอื่นๆ ในเรื่องการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกกลุ่มตัวอย่างในหลายเรื่อง เช่น อาหาร การแต่งกาย โดยเฉพาะพิธีแต่งงานแบบตะวันตกในขณะเดียวกันก็ยังเห็นความสำคัญของประเพณีจีนไม่ว่าจะเป็นวันเซ็งเม้งหรือเทศกาลตรุษจีนแต่หากให้เป็นผู้จัดพิธีเพื่อเช่นไหว้จะไม่สามารถจัดการได้เพราะไม่ทราบถึงวิธีการว่าจะทำอย่างไร ประเด็นเพศชายเป็นใหญ่แม้ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหญิงและชายมีความรู้สึกและคิดว่าหญิงชายมีความเท่าเทียมกันโดยเฉพาะการได้รับการปฏิบัติจากพ่อและแม่แต่โดยภาพรวมครอบครัวส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างยังคงยึดหลักโครงสร้างชายเป็นใหญ่ ส่วนประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์และความกตัญญูกลุ่มตัวอย่างได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวและสถานศึกษาเป็นสำคัญ ความซื่อสัตย์ในความคิดของกลุ่มตัวอย่างเป็นความซื่อสัตย์ที่แสดงออกได้ทั้งกาย วาจา ใจ เช่นมีความจริงใจ ไม่ขโมย และไม่โกหก กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ที่เพื่อนมีต่อเพื่อนด้วยความจริงใจเป็นสำคัญ ในเรื่องความกตัญญูจะแสดงออกโดยการเชื่อฟังพ่อแม่และความกตัญญูยังขยายไปสู่บุคคลอื่นๆที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีบุญคุณแก่ตัวเอง และสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยแสดงผ่านประเพณีเช่นการไหว้พระจันทร์ และแม้ประเทศจีนเองก็ต้องทดแทนบุญคุณ ความซื่อสัตย์และความกตัญญูกลุ่มเป็นค่านิยมที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญและเชื่อว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและยังคงเป็นค่านิยมที่ไม่เปลี่ยนไปตามกลางการพัฒนาอย่างเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีน ผลกระทบ ค่านิยม นักศึกษาจีน